

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๕๖๗

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสถานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสถานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สำนักในความเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกิจกรรมสถานักเรียนให้โรงเรียนอื่นได้ศึกษาดูงาน และสามารถขยายผลกิจกรรมสถานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ขณะนี้การดำเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชมเชย รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสานกำหนดการมอบโล่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบประกาศผลการแข่งขัน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสถานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ แอ้มเพชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๘



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสถานักเรียน ให้โรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมสถานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง ตามวิถีประชาธิปไตย สำนึกในความเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกิจกรรมสถานักเรียนให้โรงเรียนอื่นได้ศึกษาดูงาน และสามารถขยายผล กิจกรรมสถานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนที่ได้รับคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ จำนวน ๑๕ โรงเรียน

ภูมิภาค	ประเภท	โรงเรียน	สังกัด
ใต้	ขยายโอกาสทางการศึกษา	๑. บ้านเกาะเต่า	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
	มัธยมศึกษา	๒. อำมาตย์พานิชกุล	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๓
เหนือ	ประถมศึกษา	๓. บ้านป่าแดง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
	ขยายโอกาสทางการศึกษา	๔. บ้านห้วยไคร้	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
		๕. บ้านปากคลองลาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
	มัธยมศึกษา	๖. ศรีสำโรงชลภูมิ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๘
กลาง	ประถมศึกษา	๗. อนุบาลสังขละบุรี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
	ขยายโอกาสทางการศึกษา	๘. วัดดอนดำรงธรรม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

/ภูมิภาค...

ภูมิภาค	ประเภท	โรงเรียน	สังกัด
กลาง	ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษา	๙. วัดลาดปลาตุก ๑๐. ตัดดรุณี ๑๑. รัตนราษฎร์บำรุง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษา	๑๒. อนุบาลหนองหน วิทยายน ๑๓. บ้านช่องเม็ก ๑๔. อนุกุลนารี ๑๕. ชุขันธ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๘

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ จะได้รับโล่ เกียรติบัตร และต้องรายงานการคงสภาพในปีถัดจากปีที่ได้ประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ต่อเนื่อง (ปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการติดตามตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของปีปัจจุบัน และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี หากไม่รายงานการคงสภาพการตามกำหนด ถือเป็นการยกเลิกการเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ โดยปริยาย และไม่สามารถส่งแข่งขันได้อีกเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ประกาศผลการเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ และจะมีผลถึงการพิจารณาการแข่งขันในครั้งต่อไป

๒. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค เป็นโรงเรียนที่ได้รับคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๙ โรงเรียน

ภูมิภาค	ประเภท	โรงเรียน	สังกัด
ใต้	ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษา	๑. เสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์) ๒. บ้านบางคู ๓. วัดดอนรวบ ๔. ปากพะยูนพิทยาคาร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๒

ภูมิภาค	ประเภท	โรงเรียน	สังกัด
เหนือ	ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษา	๕. อนุบาลเชียงราย ๖. บ้านห้วยไคร้ ๗. ปายวิทยาคาร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๔
กลาง	ประถมศึกษา มัธยมศึกษา	๘. วัดบางฝ้าย ๙. วัดเนินเขาดิน ๑๐. สมุทรปราการ ๑๑. อ่าวใหญ่พิทยาคาร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๗
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษา	๑๒. วัดวชิราลงกรณ วราราม ๑๓. บ้านโคกกระท่อ ๑๔. บ้านดับเต่า โนนจันทร์ ๑๕. โนนปอแดงวิทยา ๑๖. บ้านนาชุมแสง ๑๗. ชุมชนบ้านโพธิ์ สองห้องวิทยา ๑๘. วังสามหมอ วิทยาคาร ๑๙. กัลยาณวัตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๕

โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ จะได้รับเกียรติบัตร

/๓. โรงเรียน...

๓. โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับชมเชย เป็นโรงเรียนที่ได้รับคะแนน ไม่ถึงร้อยละ ๕๐
จำนวน ๘ โรงเรียน

ภูมิภาค	ประเภท	โรงเรียน	สังกัด
เหนือ	ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษา	๑. บ้านเหมืองง่า ๒. บ้านลานทอง ๓. ชุมชนบ้านหนูนเหนือ (แสงศรีวิทยา) ๔. วังโป่งศึกษา ๕. พรานกระต่าย พิทยาคม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๕๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๕๑
กลาง	ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา	๖. วัดรางคำหยาด ๗. บ้านกระทุ่มล้ม (นครราชสีมาประสิทธิ์) ๘. ชุมชนบ้านหลุมรัง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาานครปฐม เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาานครปฐม เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับชมเชย ประจำปี ๒๕๖๓ จะได้รับเกียรติบัตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนิท นิ่มนภะ;
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน